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บันทึกรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

 
เริ่มประชุม 10.00 น. 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด มาลงชื่อและเข้าร่วม
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จํานวน  13  คน  ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชา
พระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
นายดํารงค์ พุ่มระหงษ ์
   (ประธานสภาฯ) 

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

สวัสดี  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตําบลจอมประทัด  
คณะผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด  หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด   
ได้กําหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  โดยมี
กําหนด 15 วัน และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด ได้นัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ประจําปี พ.ศ.2563  
ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด นั้น 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 
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ผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด  ขอเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี 
พ.ศ2563 ตามระเบียบวาระต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจําปี 
2563  เมื่อวันที่  12 ธันวาคม 2563  

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
(ประธานสภาฯ) 

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลจอมประทัด ได้ตรวจรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    
จอมประทัด  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕62 โดยที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ มีมติเห็นชอบตาม
รายงานการประชุมที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัดได้เสนอ
มา ดั งนั้น  จึ งขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลจอมประทัด               
ได้ ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่
  

ที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

  ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลจอมประทัด รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล      
จอมประทัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕62 ขอมติที่ประชุมครับ 

 

ที่ประชุม  เห็นชอบ    12  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง  1   เสียง  
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

 
นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

๓.๑ แจ้งสถานะการเงินการคลัง อบต.จอมประทัด ขอเชิญ ผอ.กองคลัง
ชี้แจงครับ 

 
นายพรอรุณ  เริ่มรวย 
   (ผอ.กองคลัง) 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด  ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด  ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลจอมประทัด  

1. เงินสะสม/สํารองรายจ่ายที่จําเป็น ณ วันที่  13 กุมภาพันธ์  2563 

- เงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม 
ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ. แล้ว  จํานวน 12,522,157.36 บาท   

- คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน   จํานวน 12,522,157.36  บาท 
- สํารองงบบุคลากร(ประมาณ ๓ เดือน) จํานวน 1,756,000.00  บาท 
- สํารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน 

–เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก ประมาณ ๓ เดือน 
–อ่ืนๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุคนพิการ ประมาณ ๒ เดือน จํานวน 543,000.00  บาท    

-  เงินสะสมคงเหลือ จํานวน 10,223,157.36  บาท 
-  สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%  จํานวน 1,022,315.36  บาท 
-  คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้จ่ายได้ จํานวน  9,200,842.00 บาท       

   

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

 
3.2 ญัตติเรื่อง การก าหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 

2563 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ  

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 
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นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
(เลขานุการสภาฯ)       
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด  ท่านสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด  ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554     
ข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสภาประจําปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น
ประชุมสภาสมัยสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้(3) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีกี่สมัย แต่
ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดกี่วัน การ
กําหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด 

   พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 53 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนดแต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดวรรคสาม สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่จะ
ขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด ดําเนินการ
ขอมตทิี่ประชุมเห็นชอบต่อไป 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอว่าจะกําหนด
สมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2563 กี่สมัย แต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
ของปีถัดไป (พ.ศ.2564) จะเริ่มเม่ือใดและมีกําหนดกี่วัน เชิญครับ 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 
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ที่ประชุม นายประวิทย์  เปลี่ยนสีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล      
จอมประทัด หมู่ที่ 1  เสนอให้กําหนดประชุมสามัญ 4 สมัย โดยกําหนด
สมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ครับ 

- สมัยสามัญท่ี 2 เดือนพฤษภาคม ประจําปี 2563  
- สมัยสามัญท่ี 3 เดือนสิงหาคม ประจําปี 2563  
- สมัยสามัญท่ี 4 เดือนธันวาคม ประจําปี 2562  
- สมัยสามัญท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ ประจําปี 2564  

และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป           
(พ.ศ.2564) 

- สมัยสามัญท่ี 2 ประจําปี 2562 เริ่มตั้งแต่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 
- สมัยสามัญท่ี 3 ประจําปี 2562 เริ่มตั้งแต่ 15 - 30 สิงหาคม 2563 
- สมัยสามัญท่ี 4 ประจําปี 2562 เริ่มตั้งแต่ 1 - 15 ธันวาคม  2563 
- สมัยสามัญท่ี 1 ประจําปี 2563 เริ่มตั้งแต่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 

    
ผู้รับรอง  1. นายจารึก  นามงาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

      2.นายปรีชา  ฉัตรทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ)  

ตามท่ีนายประวิทย์  เปลี่ยนสีทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล      
จอมประทัด หมู่ที่ 1  ได้เสนอมานั้น มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด 
สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2563  จํานวน  4  สมัย  ดังนี ้

- สมัยสามัญท่ี 2 ประจําปี 2563 เริ่มตั้งแต่ 1 - 15 พฤษภาคม2563 
- สมัยสามัญท่ี 3 ประจําปี 2563 เริ่มตั้งแต่ 15 - 30 สิงหาคม 2563 
- สมัยสามัญท่ี 4 ประจําปี 2563 เริ่มตั้งแต่ 1 - 15 ธันวาคม  2563 
- สมัยสามัญท่ี 1 ประจําปี 2564 เริ่มตั้งแต่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบครับ 
 

ที่ประชุม  เห็นชอบ   12   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง  

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๖ ~ 
 

  
 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 
   เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด  เห็นชอบการ

กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.2563  และวันเริ่มประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมประทัด สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปจะออกประกาศกําหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด 
สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2563   และวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จอมประทัด สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2564 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายด ารงค์  พุ่มระหงษ ์
   (ประธานสภาฯ) 
  3.3 ญัตติเรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการ

ประชุมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  แก้ ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2) หมวด 8  ข้อ 103 และข้อ 105 
รายละเอียดขอให้เลขานุการสภาชี้แจง 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
(เลขานุการสภาฯ)  
  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่นนั้นๆ 

(3) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด เสนอชื่อ
ผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจอมประทัด จํานวน 3 ท่าน พร้อมผู้รับรอง จํานวน 2 ท่าน ครับ 

 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๗ ~ 
 

  
 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอผู้ที่จะมาทําหน้าที่ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
สภาฯ จํานวน 3 คน พร้อมผู้รับรองครับ ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม            1. นายเฉลียว  คุ้มนาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด 
หมู่ที่ 6  เสนอ นายประวิทย์  เปลี่ยนสีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จอมประทัด หมู่ที่ 1  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมประทัด 

ผู้รับรอง 1. นายจารึก  นามงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6   
         2. นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

            2. นางสาวสายพิณ  ประพฤติกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จอมประทัด หมู่ที่ 1  เสนอ นายเฉลียว  คุ้มนาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลจอมประทัด หมู่ที่ 6  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมประทัด 

ผู้รับรอง 1. นายนาวิน  ประสพเนตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8   
         2. นายอัมรินทร์  ขุนทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

             3.  นายเผชิญ  นุ่ มจิตต์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตําบล            
จอมประทัด หมู่ที่ 4  เสนอ นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลจอมประทัด หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมประทัด 

ผู้รับรอง 1.นายสัณฐิติ  ศิริรักนาวี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
2.นายประวิทย์  เปลี่ยนสีทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

  ในที่ประชุมมีท่านใดที่จะเสนอบุคคลท่านอ่ืนเป็นกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุมเห็นชอบ  ให้  

 1.นายประวิทย์  เปลี่ยนสีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
จอมประทัด หมู่ที่ 1 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๘ ~ 
 

  
 

 2. นายเฉลียว  คุ้มนาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
จอมประทัด หมู่ที่ 6 

 3. นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
จอมประทัด หมู่ที่ 7 

 ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลจอมประทัด ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ    12  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม           มีมติเห็นชอบให ้

  1.นายประวิทย์  เปลี่ยนสีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
จอมประทัด หมู่ที่ 1 

 2. นายเฉลียว  คุ้มนาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
จอมประทัด หมู่ที่ 6 

 3. นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
จอมประทัด หมู่ที่ 7 

  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    
จอมประทัด เป็นเอกฉันท ์

 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

             เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด จะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

     ต่อไป 3.4  รายงานผลการด าเนินการของกองทุน สปสช.ขอเชิญท่าน
ปลัดชี้แจงครับ 

 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 
 



~ ๙ ~ 
 

  
 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 

    เลขานุการสภาฯ) 

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ 
กองทุนสุขภาพต าบลอบต.จอมประทัด 

อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
☐ ประจ าเดือน.............................. ☑ ประจ าไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 ☐ ประจ าปีงบประมาณ.............................. 

 

ว.ด.ป. รายการ 

รายรับ รายจ่าย 
เงินรับคืน

จาก
โครงการ 

คงเหลือ 
(บาท) 

เงิน
อุดหนุน 
สปสช. 

เงินสมทบ 
อปท. 

ดอกเบี้ย 
รายได้
อื่นๆ 

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 

  ยอดยกมา                     706,222.75 

10/10/2562 L4506.038/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 696,222.75 

10/10/2562 L4506.039/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,750.00 0.00 0.00 0.00 685,472.75 

14/11/2562 L450625621002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,825.00 688,297.75 

14/11/2562 L450625621003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,150.00 695,447.75 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๑๐ ~ 
 

  
 

 

15/11/2562 เงินรายได้อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 62,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,853.75 

21/11/2562 L4506.001/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 757,053.75 

21/11/2562 L4506.002/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 755,803.75 

21/11/2562 L4506.003/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 752,303.75 

21/11/2562 L4506.040/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751,403.75 

02/12/2562 L4506.004/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 18,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733,128.75 

02/12/2562 L4506.005/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 38,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 694,853.75 

02/12/2562 L4506.006/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 29,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665,603.75 

02/12/2562 L4506.007/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627,203.75 

02/12/2562 L4506.008/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611,603.75 

02/12/2562 L4506.009/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 592,153.75 

02/12/2562 L4506.010/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581,003.75 

02/12/2562 L4506.011/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572,278.75 

 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๑๑ ~ 
 

  
 

 

02/12/2562 L4506.012/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561,928.75 

02/12/2562 L4506.013/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551,953.75 

02/12/2562 L4506.014/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544,953.75 

02/12/2562 L4506.015/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537,553.75 

02/12/2562 L4506.016/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 532,553.75 

02/12/2562 L4506.017/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522,443.75 

02/12/2562 L4506.018/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512,903.75 

02/12/2562 L4506.019/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502,493.75 

02/12/2562 L4506.020/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,433.75 

02/12/2562 L4506.021/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,058.75 

04/12/2562 L4506.041/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475,558.75 

รวม 0.00 0.00 0.00 62,406.00 129,600.00 147,145.00 20,750.00 5,550.00 0.00 9,975.00 475,558.75 

ยอดยกไป                     475,558.75 

 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๑๒ ~ 
 

  
 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 

   (ประธานสภาฯ) 
  3.5 การรื้อถอนเสาโรงจอดรถด้านหลัง อบต.จอมประทัด ขอเชิญท่าน

ปลัดชี้แจงครับ 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 

    เลขานุการสภาฯ) 

  เนื่องจากว่า โรงจอดรถมีสภาพไม่สะดวกในการใช้งาน เนื่องจากมีเสาค้ํา 
 หลังคามากเกินความจําเป็น เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 
 และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงขออํานาจสภาในการรื้อถอนเสา 1 ต้นออก  
 และการรื้อถอนดังกล่าว ไม่มีผลต่อความมั่นคงหรือโครงสร้างแต่อย่างไร ส่วน 
 ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ก็ใช้ปริมาณเงินจํานวนไม่มาก ปลัดจะเป็นผู้ดําเนินการโดย 
 ไม่เบิกจ่ายในราชการ จึงขอให้ท่านประธานขอความเห็นชอบจากสภาด้วยครับ 
 

นายปรีชา  ฉัตรทอง 

(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4) 

  ถ้าทุบไปแล้วจะมีความผิดหรือไม่ครับ 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 

    เลขานุการสภาฯ) 

    ไม่มีความผิดครับ เป็นอํานาจสภาในเรื่องครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง จึงขออํานาจสภาอนุมัติ อีกทั้งการรื้อถอนครั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการบริการของประชาชนมากขึ้น 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 

   (ประธานสภาฯ) 
ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 3.5 การรื้อถอนเสาโรงจอดรถ

ด้านหลัง อบต. จอมประทัด ถ้าที่ประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ     12     เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -      เสียง 
 งดออกเสียง   1     เสียง  

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 
 



~ ๑๓ ~ 
 

  
 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

 3.6 โครงการประชารัฐร่วมใจ ลดปัญหาไฟดับ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจง
ครับ 
 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 

    เลขานุการสภาฯ) 

ครับ ในส่วนของโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ลดปัญหาไฟดับ เป็นโครงการที่
ร่วมบูรณาการร่วมกับทางการไฟฟ้า  เราจึงได้ขอเชิญนายพิเชษฐ์ ขาวคง ที่ปรึกษา
การไฟฟ้าเขต 10 ราชบุรี  เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ด้วย เพ่ือเป็นแนวทางการ
ทํางานแบบบูรณาการเชิงสมานฉันท์ โดยยึดผู้ประกอบการและผู้รับบริการร่วมกัน
แก้ไขปัญหากับองค์กรอันที่เกี่ยวข้องสู่ความสําเร็จ แบบพึงพอใจทุกฝ่ายนําไปสู่
ความสุขสู่  หลักคิด “ยุติธรรม เสมอภาค สมานฉันท์” จึงขอเชิญท่านพิเชษฐ์ ขาวคง 
ในพูดชี้แจงโครงการนี้ในที่ประชุมครับ 

นายพิเชษฐ์  ขาวคง 

(ที่ปรึกษาการไฟฟ้าเขต 10 ราชบุรี) 

   สวัสดีท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
 ที่เก่ียวข้องทุกท่าน ในวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมพูดคุยกับทุกท่าน ตามท่ี 
 องค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัดได้ดําเนินโครงการ “จิตอาสา เราทําความดี

ด้วยหัวใจ” ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ลดปัญหาไฟดับ โดยบูรณาการร่วมกับ
พลังงานเขต 10 และการไฟฟ้าเขต 1 พร้อมด้วยส่วนราชการภาครัฐอําเภอวัดเพลง, 
กองพันทหารช่างที่ 112 กรมการทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ และประชาชนจิต
อาสาในพ้ืนที่ โดยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง และบริเวณริมถนนสาย 
3088 ตําบลจอมประทัด รวมถึงตัดแต่งต้นไม้ที่ปกคลุม เพ่ือลดปัญหาไฟดับและ
ไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา ซึ่งกําหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาริมน้ําวัดแจ้งเจริญ ตําบลจอมประทัด 
อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทางการไฟฟ้าจะมีงบประมาณให้ 
5,000 บาท ในการซื้อข้าวเลี้ยงผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้จะขอคนเข้าร่วม 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๑๔ ~ 
 

  
 

 โครงการในส่วนของพ้ืนที่ของท่านจํานวน 30 คน โดยจะขอความร่วมมือถ้าท่านใด
มีอุปกรณ์ เครื่องมือ อาทิ ไม้กวาด มีดตัดหญ้า ที่จะพอนํามาช่วยกันได้ก็นํามา
ช่วยกันนะครับ ซึ่งตั้งเป้าคนที่จะมาร่วมกิจกรรมก็ประมาณ 100 คน ซึ่งจะมาร่วม
แรงร่วมใจการทํากิจกรรในครั้งนี้ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอบคุณท่านพิเชษฐ์ ขาวคง  มากครับ จึงขอความร่วมมือไปร่วมโครงการ
กันโดยพร้อมเพรียงนะครับ 

   

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

3.7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 1) ซึ่งมีอยู่ 3 โครงการ ดังนี้ 

3.7.1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูน้ าพร้อมเทก าแพงคอนกรีต
ด้านข้างกันน้ าเซาะ หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี  
 3.7.2 จัดซื้อป้ายกล่องไฟสามเหลี่ยมพร้อมป้ายหยุดตรวจและป้ายชื่อ
หน่วยงาน จ านวน 2 ชุด ชุดละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท 

3.7.3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
นางสาวชัญญานุช ทินวงค์ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

สวัสดีท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่1/2563) ของ อบต.จอมประทัด ในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ ม.ท. ว่าด้วย
การจัดทําแผนของ อปท. พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประโยชน์ของประชาชน และให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๑๕ ~ 
 

  
 

และข้อ22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการ
พระราชดํ าริ  งานพระราชพิธี  รั ฐ พิธีน โยบายของรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ซึ่งเป็นไปตามหนังสือข้อสั่งการจังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ดําเนินการตามนโยบายศูนย์อํานวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทาน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2548 และหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการการจัด
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

อบต.จอมประทัด จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ฉบับที่1/2563 รายละเอียด ตามแบบ ผ.02 ที่แจกให้ทุกท่านคะ 

 
1.โครงการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 
- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูน้ าพร้อมเทก าแพงคอนกรีตด้านข้างกันน้ า

เซาะ หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังห วัด
ราชบุรี  
งบประมาณ 220,000 บาท (ปี2563) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน

ต าบลจอมประทัด 
งบประมาณ ปีละ 280,000 บาท (ปี 2563-2565) 
รวม 3 ปี งบประมาณรวม 840,000 บาท 

   2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1 รายการ ได้แก่ 

- ป้ายกล่องไฟสามเหลี่ยมพร้อมป้ายหยุดตรวจและป้ายชื่อหน่วยงาน จ านวน 
2 ชุด ราคาชุดละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท 
 

จึงขอนําเรียนเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา อบต.จอมประทัด ในการ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป ขอบคุณคะ 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๑๖ ~ 
 

  
 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ขอ
อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ถ้าที่
ประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ   12    เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง  1   เสียง  
นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ต่อไปผมจะขอมติเห็นชอบไปทีละโครงการนะครับ ผมขอมติที่ประชุม 
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูน้ าพร้อมเทก าแพงคอนกรีตด้านข้างกันน้ าเซาะ 
หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ถ้าที่
ประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ   12   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง  
 
นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ผมขอมติที่ประชุม จัดซื้อป้ายกล่องไฟสามเหลี่ยมพร้อมป้ายหยุดตรวจ
และป้ายชื่อ จ านวน 2 ชุด ชุดละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท ถ้า
ที่ประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ   11    เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง  2   เสียง  
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๑๗ ~ 
 

  
 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ผมขอมติที่ประชุม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ถ้าที่ประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือ
ขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ   12    เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง  1   เสียง (ประธาน) 
 
นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

3.8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 ) จ านวน 1 รายการ 
(โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง(สาธารณะ)ภายในพื้นที่หมู่ที่1-8 ต าบล   
จอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี) ขอเชิญ กองช่างครับ 

 

นายกิจพัฒน์  อาทรสิริรัตน์ 
ผอ.กองช่าง 

เนื่องด้วยโคมไฟในพ้ืนที่ อบต.จอมประทัด ใช้เป็นโคมไฟแบบเก่า ที่พอใช้
ไปนานๆก็จะเหลืองไม่สว่าง จึงมีโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างที่เป็นหลอด LED 
มาใช้ในพ้ืนที่  

นายปรีชา  ฉัตรทอง 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4) 

อยากสอบถามว่า จะจัดซื้อเป็นหลอดหรือเป็นโคม แล้วจะติดตั้งทุกหมู่บ้าน
หรือแค่บางหมู่บ้าน 

 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๑๘ ~ 
 

  
 

นายรังสันต์  ฉัตรทอง 
  (รองนายก อบต.) 

ขออนุญาตครับเท่าที่ผมได้ไปออกสํารวจที่ติดตั้งไฟ มีประมาณ 500 กว่า
จุดทีเ่ป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ และบางจุดได้เปลี่ยนเป็นหลอด LED ไปบ้างแล้ว แต่
ในรายละเอียดที่ให้มามีแค่ 80 จุด แบบนี้จะเพียงพอทุกหมู่หรือครับ แล้วถ้าสมาชิก
สภาต้องการไปติดที่ไม่มีเสาต้องทํายังไง มันมีหลายจุดที่ไม่มีสายไฟสาธารณะ 
อย่างเช่นหมู่5 บางจุดยังไม่มีสายไฟสาธารณะแต่มีเสาไฟ นี้คือความต้องการของ
ชาวบ้านที่จะให้ติด แต่ถ้าเราเอาโคม LED ติด ก็ต้องไปเกี่ยวกับส่วนของเขาแล้วเขา
จะให้ติดไดอ้ย่างไร ถามว่าทั้ง 80 จุดนี้ ชาวบ้านได้รับประโยชน์ทั้งตําบลไหม แต่ถ้า
เราเปลี่ยนเป็น LED ธรรมดาที่มีโคมอยู่แล้ว คือเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่ง
บางจุดเปลี่ยนหลอดเดียวบ้าง บางจุดไม่เปลี่ยน เราไปเปลี่ยนตรงนั้นไม่ดีกว่าหรอ
ครับ ตรงนี้ก็เป็นความคิดของผมนะครับ 

 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ครับ ขอบคุณท่านรองนายกครับ 
 

นายกิจพัฒน์  อาทรสิริรัตน์ 
ผอ.กองช่าง 

ในเบื้องต้นนะครับ ได้มีการสํารวจหลอด LED เป็นหลอด 50 วัตต์ ด้วย
ประสิทธิภาพ เราจะนําไปติดบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงก่อน ที่มีแสงสว่างน้อยๆ ไม่มีโคม
ไฟเลย ที่ทางก่อนช่างได้ออกไปสํารวจจะเอาไปเปลี่ยนโคมไฟก่อน ส่วนโคมไฟที่ยัง
ไม่มีสายไฟจะต้องให้มีวงไฟก่อน เราไม่สามารถจะไปเกี่ยวไฟได้ ส่วนโคมไฟมันจะมี
ชุดหนึ่งจะมีแผง ตัวหม้อแปลงควบคุม แล้วก็มีกรอบ มีอุปกรณ์สายไฟ ฟิล์มกันน้ํา 
เป็นโคมไฟที่บวกกับก้านที่เกี่ยวกับต้นสายไฟ เราสามารถเอาโคมไฟเดิมที่เป็นก้าน
เอาออกเก็บได้อันที่ไม่สามรถใช้งานได้ คือตรงนี้เราจะเน้นไปในเรื่องของจุดเสี่ยงเป็น
หลักก่อน เพราะส่วนใหญ่หมู่บ้านแต่ละหมู่มีจุดเสี่ยงที่ได้ไปสํารวจมามีมากกว่า 10 
จุด แต่เราจะไปติดจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายก่อนประมาณหมู่ละ 10 จุดก่อน  

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๑๙ ~ 
 

  
 

นายรังสันต์  ฉัตรทอง 
  (รองนายก อบต.) 

ขออนุญาตครับ ผมสํารวจแต่หลอด LED แต่โคมไฟ LED ผมไม่ได้สํารวจ
ตรงที่ติดตั้งจุดโคมผมไม่ได้ออกสํารวจ 

 
นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ตอนไปสํารวจได้แจ้งสมาชิกแต่หมู่หรือไม่ครับ 
 

นายกิจพัฒน์  อาทรสิริรัตน์ 
ผอ.กองช่าง 

คือไม่ได้แจ้งครับ คือเราจะไปติดที่จุดเดิมไม่ใช่จุดใหม่นะครับ จุดที่มีอยู่เดิม
ที่มันชํารุดเสียหาย ตามที่ท่านรองนายกรังสันต์บอกเมื่อสักครู่นี้ ตอนที่ออกสํารวจ
มันเป็นหลอด LED ที่เป็นหลอดเราได้สํารวจมาด้วย เรื่องประสิทธิภาพของโคมไฟ
ตามนโยบายผู้บริหารอยากให้สว่างมากขึ้น เราจึงเปลี่ยนเป็นหลอดเป็นแผงเป็น 
LED  เราจึงนําไปแทนที่จุดที่มันเป็นจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายก่อนประมาณหมู่ละ 10 
จุดก่อน ติดตรงที่มีอยู่เดิมนะครับ ไม่ใช่ที่ใหม ่

 
นายสมชาย  ภิญโญ 
    (นายก อบต.) 

ขออนุญาตท่านประธาน เรื่องไฟฟ้าที่เป็นหลอด LED ผมเองอยากให้ท่าน
สมาชิกตรวจดูว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย จะให้เอาในจํานวน 10 จุดไปติด
ตรงส่วนนั้นของแต่ละหมู่จึงให้ท่านสมาชิกดูว่าที่ตรงไหนที่จะสมควรจะต้องไปติดตั้ง 
ส่วนในเรื่องของสายไม่มีก็ให้ท่านปลัดกับ ผอ.กองช่าง ไปช่วยดูดําเนินการในส่วนนี้
ด้วยครับ  ให้สํารวจงบประมาณให้ด้วยครับ ซื้อมาเรายังไม่ต้องติด เดี๋ยวให้ท่านรอง
นายกไปติดให้ หรือว่าให้ทางการไฟฟ้าที่เขามีความชํานาญมาติดให้  

 
 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 
 



~ ๒๐ ~ 
 

  
 

นายรังสันต์  ฉัตรทอง 
(รองนายก อบต.) 

ขออนุญาตครับ ถ้าจะให้ผมไปติดให้ เราควรให้ช่างที่มีความชํานาญเฉพาะ
มาติดดีกว่าครับเพราะผมชํานาญแค่ติดไฟนีออนเท่านั้น และอีกอย่างถ้าติดกับคนที่
มีความชํานาญเฉพาะ จะได้มีการรับประกันในการติดตั้ง ว่าติดแล้วรับประกันหลัง
การติดตั้งกี่เดือนครับ 

 
 
นายสมชาย  ภิญโญ 
    (นายก อบต.) 

ถ้าท่านรองนายกไม่สะดวก ก็ให้ผู้ชํานาญการเฉพาะมาติดตั้งให้ อย่างแบบ 
ของที่เทศบาลตําบลวัดเพลงเขาติดตลอดทั้งสาย แล้วติดมานานแล้ว แล้วเขามีการ
ซ่อมบํารุง มีผู้เชี่ยวชาญมาติดตั้ง เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะติดต่อจากทางนั้นให้มาติด
ให้ แต่ขอให้มีงบประมาณที่จะเพ่ิมเสาไฟ เสานี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อที่ไฟฟ้า 
คือไปซื้อที่พงษ์ศิริก็ได้เขาก็ขายและถูกกว่า เราจะสามารถให้เขชามาติดตั้งให้ได้ เรา
ก็ล่ามสายไฟละเอาโคมติด ก็ขอให้ท่านปลัด ผอ.กองช่าง ผอ.คลัง ช่วยดําเนินการ
เรื่องนี้ด้วย ที่เราสั่งไฟมาก็เพ่ือประโยชน์สุขของชาวบ้านให้ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา เพราะเคยเกิดอุบัติเหตุตีรงทางเข้าหมู่ 8 ตรงนั้นมันมืด ชาวบ้านก็ร้อง
ขอมา และอีกหลายหมู่ที่ต้องการไฟ เราก็ทําให้ชาวบ้านหมู่ละ 10 จุด  แต่ที่มีอยู่
แล้วอย่าเอาออก ถ้าอันไหนชํารุดก็ซ่อมแซมให้มันดี ถ้ามีงบประมาณเพ่ิมก็จะซื้อไฟ
เพ่ิม หรืออะไรที่จําเป็นก็เอามาทําก่อนได ้

 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
(เลขานุการสภาฯ) 

ผมขอสรุปให้ท่านเข้าใจกันนะครับ  โครงการติดตั้งโคมไฟ มีการติดตั้ง
ซ่อมแซมเปลี่ยน ผมนําเรียนท่านสมาชิกสภาเลยว่าบางเรื่องบางครั้งทางกองช่าง
ออกไปสํารวจอาจจะไม่ได้ไปแจ้งท่านสมาชิกสภาทุกครั้งที่ผมออกไปสํารวจก็ต้องขอ
อภัยไว้ด้วยครับ  บางครั้งบางทีการออกไปสํารวจแต่ละงาน ก็สอบถามภายใน 

 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๒๑ ~ 
 

  
 

หมู่บ้านท่านสมาชิกก็ให้ความร่วมมือดี ส่วนไฟตามถนนผมให้ลูกน้องออกไปสํารวจ
เอง ส่วนตอนกลางคืนก็ต้องถามท่านว่าในพ้ืนที่ท่านว่าตรงไหนมีจุดเสี่ยง และการซื้อ

โคมไฟครั้งนี้ เราจะติดตั้งในจุดเดิมครับ ส่วนที่ไม่มีเสา ไม่มีสาย ก็จะมีงบอีกตัวหนึ่ง
ที่จะดําเนินการให้ ซึ่งไม่ใช้งบนี้ ถ้าตรงไหนมีเสา มีสายอยู่แล้วก็เอามาเกี่ยวติดตั้งได้ 
ซึ่งผมกําหนดไว้หมู่ละ 10 จุด ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง และทางเราได้ให้กองช่างทําทะเบียน
คุมว่ามีเสากี่ต้น ซ่อมเม่ือไหร่ วันไหน ตรงนี้จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

 
นายประวิทย์  เปลี่ยนสีทอง 
   (สมาชิกสภา หมู่ที่ 1) 

ในการติดตั้งโคมไฟ ที่เป็นรูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน แต่ที่พูดถึง
ให้แค่ 10 ดวง ในจุดเดิม เปลี่ยนที่จุดเสี่ยง และอาจจะเพ่ิมเติมที่จุดใหม่ อยากให้
ลองศึกษาว่าถ้าเปลี่ยนจากหลอกไฟเดิมมาเป็น LED ในเรื่องของคุณสมบัติ ในเรื่อง
ของความสว่างใกล้เคียงกันหรือไม่ ในเรื่องของการประหยัดไฟแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด ประหยัดกว่ากันหรือไม่ การติดตั้งถูกกว่ากันหรือไม่ และระยะการใช้งาน
เหมือนกันไหม มันจะงบประมาณกว่ากันหรือไม่ ดีกว่าเอางบประมาณ 300,000 
บาท มาเปลี่ยนหมู่ละ 10 จุด แต่ผมไม่ได้คัดค้านนะครับ ก็เห็นดีในเรื่องของ
โครงสร้างแบบใหม่ๆ แต่ผมยังไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่กล่าวมา ผมคิดว่าเราควรไป
ศึกษามาก่อนดีหรือไม่ครับ แล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกที นี้คือความคิดในส่วน
ของผมนะครับ 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
(เลขานุการสภาฯ) 

ขอบคุณคุนประวิทย์ครับ ที่ให้ข้อคิดและเสนอแนะตรงส่วนนี้ ก็ฝากกองช่าง
และกองอ่ืนนะครับ เวลาจะทําโครงการอะไรก็ตามเราควรศึกษาเปรียบเทียบให้เห็น
ถึงข้อดีข้อเสีย ข้อแตกต่าง เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจให้ง่ายมากขึ้น 
เพ่ือที่จะให้คนอนุมัติเห็นชอบตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น  ซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยครับ 
ขอบคุณคุณประวิทย์ที่ฝากให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมครับ 

 
 
\ 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๒๒ ~ 
 

  
 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 ) จ านวน 1 
รายการ (โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง(สาธารณะ)ภายในพื้นที่หมู่ที่1-8 
ต าบล   จอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี) ถ้าที่ประชุมเห็นชอบขอให้
ยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ     -      เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
   งดออกเสียง  13  เสียง  
 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมงดออกเสียงให้ โครงการติดตั้ ง โคมไฟฟ้าส่องสว่าง

(สาธารณะ)ภายในพื้นที่หมู่ที่1-8 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัด
ราชบุรี  ถือว่ามติในสภาไม่ผ่าน 

 
 นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

3.9 ญัตติเรื่อง การขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลจอมประทัด 
อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ขอเชิญท่านปลัด ครับ 
 

นายรณกฤต สาราจันทร์ 
(เลขานุการสภาฯ) 

ด้วยได้รับแจ้งจากหนังสืออําเภอวัดเพลง ที่ รบ 0818/2906 เรื่องการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน ด้วยทางอําเภอได้รับแจ้งจากจังหวัด ได้มีการตรวจสอบ
รายชื่อหมู่บ้านที่อยู่ในปัจจุบันพบว่ารายชื่อไม่ตรงกับในประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการกําหนดเขตตําบล ในท้องที่อําเภอ... หรือประกาศจังหวัด... เรื่อง ตั้งและ
กําหนดเขตหมู่บ้าน จํานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) หนองเกสร หมู่ที่ 1 ตําบลเกาะ
ศาลพระ 2) บ้านคลองขุดใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลเกาะศาลพระ 3) บ้านบางกระลี้ หมู่
ที่ 2 ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีซึ่งในเรื่องดังกล่าว อําเภอได้ 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 



~ ๒๓ ~ 
 

  
 

แจ้งหมู่บ้านตามข้างต้นดําเนินการจัดประชุมประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน 
โดยมีองค์ประกอบในการประชาคมหมู่บ้าน ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบล ในหมู่บ้านเป็นกรรมการตัวแทนกลุ่มประชาชน 5-10 
คน และคัดเลือกตัวแทนกลุ่มประชาชน เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชาคม
หมู่บ้านต้องไม่น้อยกว่า 10 % ของประชากรในหมู่บ้าน และให้จัดทํารายงานการ
ประชุม ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ข้อเท็จจริงของหมู่บ้านโดยสังเขป 
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน และสรุปมติที่ประชุมว่าเห็นชอบกี่เสียง และ
ไม่เห็นชอบกี่เสียง และเพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงขอให้ทาง อบต. นําเรื่องการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมประทัด และแจ้งผลดําเนินการให้ทางอําเภอทราบ  

ว ัน นี ้จ ึง นํ า เ ข ้า ส ภ า ฯ  เ พื ่อ พ ิจ า ร ณ า ใ ห ้ค ว า ม เ ห ็น ช อ บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน ซึ่ งจากเดิมหมู่บ้านบ างกระลี้  ที่ เรา เขียนกันอยู่  
คือ“บางกระรี้”เป็น ร . เรือ ซึ่ งที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงมหาด ไทย
คือ “บ้านบางกระลี้” ซึ่ งเป็น ล.ลิง  แต่ตามมติที่ที่ประชุมประชาคมของ
หมู่บ้านมีมติให้ชื่อหมู่บ้ านคงเดิม คือ “บ้านบางกระรี้”  

 
นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

  ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เป็นบ้าน “บางกระรี้” ตามเดิม 
ตามมติเห็นชอบการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ถ้าที่ประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ     12     เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -      เสียง 
 งดออกเสียง   1     เสียง  

 

 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 
 



~ ๒๔ ~ 
 

  
 

(ลงชื่อ)  

        (นายเฉลียว  คุ้มนาน) 

        กรรมการตรวจบันทึกฯ 

(ลงชื่อ)  

        (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ํา) 

       กรรมการตรวจบันทึกฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

 

นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ)   

  ต่อไปวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก
หรอืไม่  

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ ์
    (ประธานสภาฯ) 

มีท่านใดจะกล่าวในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
ที่เข้าร่วมประชุมกันด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณครับ ขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

(ลงชื่อ)  

        (นายประวิทย์  เปลี่ยนสีทอง) 

        กรรมการตรวจบันทึกฯ 

(ลงชื่อ)  

        (นายรณกฤต  สาราจันทร์) 

             เลขานุการสภาฯ 

        (ลงชื่อ)  

                          (นายดํารงค์ พุ่มระหงษ์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด 


